

สถานี ก.ค.ศ.: บทบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานก.ค.ศ.กับผลงานด้านการบริหารงานบุคคล

นำเสนอเมื่อ : 30 ก.ค. 2555

**คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: บทบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานก.ค.ศ.กับผลงานด้านการบริหารงานบุคคล**

ศิริพร กิจเกื้อกุล เลขาธิการ ก.ค.ศ.

นับจากต้นปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน ก.ค.ศ.ภายใต้การบริหารงานของ ศ.ดร.สุชาติ ชาติอำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน ก.ค.ศ.ได้สร้างมิติใหม่ของการบริหารงานบุคคล ที่ส่งผลโดยตรงต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายประการ ดังนี้

- 1.สร้างระบบการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่**
ทั้งในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย และการสรรหารอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา เน้นความรูความสามารถ ที่มีความเป็นปรัญยัดและตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสร้างความโปร่งใส ขจัดปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์
- 2.ได้ดูแลและแก้ปัญหาในเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ได้รับผลกระทบจากการเข้ารับการพัฒนา ก่อนแต่งตั้ง** ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้สามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะได้ย้อนหลังไป ณ วันที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติได้
- 3.สร้างระบบการจัดเก็บทะเบียนประวัติของข้าราชการครูฯ (ก.พ.7)**
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การออกคำสั่ง แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน และตรวจสอบ/วิเคราะห์อัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นระบบที่ไม่มีใครทำมาก่อน
- 4.ได้ดำเนินการผลักดันให้บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)**
ได้รับความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยการกำหนดตำแหน่งสายงานนิติการ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และสายงานวิชาการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าไปถึงระดับเชี่ยวชาญ
- 5.ได้ดำเนินการผลักดันร่าง กฎ**
ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ...) พ.ศ.เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง ดังกล่าวแล้ว
ส่งผลต่อขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 เพิ่มขึ้น

ให้สามารถเลื่อนไปรับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 ได้

ที่หยิบยกมาเล่าสู่เพื่อนครูในวันนี้เป็นเพียงภารกิจหลักๆ เท่านั้น ยังมีการดำเนินงานอีกหลายประการที่ ก.ค.ศ. ดำเนินการอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ การเสนอขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ เป็นต้น

ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลล้วนแล้วแต่มาจากปณิธานของประธาน ก.ค.ศ. ศ.ดร.สุชาติ ชาติอารงเวช ที่มีความมุ่งมั่นดูแลครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตั้งญาติพี่น้อง เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ บริหารจัดการทุกระดับอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างกระทรวงศึกษาธิการใสสะอาด ในโอกาสนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเป็นตัวแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แสดงความขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศ.ดร.สุชาติ ชาติอารงเวช มา ณ โอกาสนี้

ที่มา: [หนังสือพิมพ์มติชน](#)